

สรุปข่าวประจำวัน 6-12 มีนาคม 2562

“ชุดิมา”นำทัพผู้ประกอบการ บินเจรจาจับคู่ธุรกิจขายข้าวคุณภาพดี-นวัตกรรมข้าวที่สิงคโปร์-ฮ่องกง

น.ส.ชุดิมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ณ ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค.2562 โดยจะนำผู้ประกอบการข้าวไทย เช่น กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย รวม 26 ราย เดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพของสิงคโปร์ 17 บริษัท และฮ่องกง 15 บริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้โดยตรง

ทั้งนี้ ยังได้นำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยไปจัดแสดง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องภาพลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีของข้าวไทย รวมทั้งแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย เพราะสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง โดยข้าวไทยสามารถครองตลาดเป็นอันดับ 1 ทั้งในตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง ประกอบกับผู้บริโภคของทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะผลักดันการส่งออกข้าวคุณภาพดี นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ และผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น

“กลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งข้าวไทยสามารถเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวไทยมีหลากหลายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และล่าสุดยังมีข้าว กข 43 รวมถึงข้าวอินทรีย์ โดยมั่นใจว่าการเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้นำเสนอข้าวคุณภาพดีชนิดใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยของไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ” น.ส.ชุดิมากล่าว

สำหรับสถิติการส่งออกในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 6,272 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.74% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 16.67% สำหรับการส่งออกไปสิงคโปร์ มีปริมาณ 0.10 ล้านตัน มูลค่า 3,290 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.40% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.82% ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นยอดขายข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เพิ่มขึ้น เพราะปีนี้ การค้าข้าวจะมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ไทยจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการส่งออกหันไปขายข้าวคุณภาพดี และข้าวที่นำไปต่อยอดด้วยการใช้นวัตกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ไทยยังคงขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

พาดิษย์ นำคณะเดินทางไปศึกษาสู่ทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปสหรัฐอเมริกา

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร รมช.พาดิษย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-9 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าไทยที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพคือข้าวหอมมะลิออร์แกนิกคุณภาพสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีศักยภาพ (Product Champion) และมีโอกาสทางการตลาดในสหรัฐฯ คาดว่ายอดสั่งซื้อสินค้าออร์แกนิกไทยภายในงานและคาดการณ์ 1 ปีจะสูงถึงกว่า 145 ล้านบาท

"สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกมีศักยภาพสูงสุดในตลาดสหรัฐฯ ในปี 2018 ช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 สหรัฐฯ นำเข้าข้าวออร์แกนิกจากไทยมากถึง 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย) เทียบกับตัวเลขการนำเข้าจากทั่วโลกในช่วงเดียวกันคือ 22.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 38.86 % และคาดการณ์ว่าในปี 2562 สหรัฐฯ จะนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น 10%" น.ส.ชุตินา กล่าว

สำหรับการเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2019 (NPEW 2019) ณ เมือง อนุโฮม รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.62 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและสินค้าออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้นกว่า 85,000 ราย มีบริษัทและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวน 3,521 ราย บนพื้นที่แสดงสินค้า 1 ล้านตารางฟุต โดยคณะฯ ได้พบหารือผู้ประกอบการไทย 17 รายที่เข้าร่วมเจรจาการค้าในคูหาประเทศไทยในงานฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยกลุ่มนี้ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมข้าวไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเริ่มดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือน เม.ย. 61 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของสหรัฐฯ มาให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อเจาะตลาดสหรัฐฯ สินค้าออร์แกนิกที่ทำจากข้าวมีทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ขนมทานเล่น ซีเรียล เส้นก๋วยเตี๋ยว และเครื่องสำอาง เป็นต้น

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน คือ การหารือร่วมกับภาคเอกชนรายสำคัญจำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้บริหารบริษัท North Gate Supermarket ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้า Hispanics ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ปัจจุบันมี 40 สาขา ทั้งในรัฐ California ตอนใต้ รัฐ Texas และรัฐ Arizona โดยได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับช่องทางทางการขยายตลาดสินค้าไทยไปสู่ตลาด Hispanic ในฝั่งตะวันตกของอเมริกา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้ม ความนิยม และความต้องการสินค้า Ethnic Foods ในตลาดสหรัฐฯ

คณะยังได้พบกับผู้บริหารห้างซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ Mother's Market & Kitchen ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ สินค้า organic, non-GMO, vegan, vegetarian, gluten-free, low carbohydrate, low glycemic, low-fat, low-salt เป็นต้น ปัจจุบันมี 8 สาขาในรัฐ California ตอนใต้ โดยได้หารือช่องทางทางการนำเข้าและการประชาสัมพันธ์สินค้าออร์แกนิกจากไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ และภาคเอกชนรายที่สาม ได้แก่ บริษัท Vihn - Sanh Trading Corp. ซึ่งผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐฯ โดยมีบริษัทในเครือ 2 แห่งคือ Vinh Sanh Trading Co. และ First World Trading Corp. ในปี 2018 นำเข้าข้าวไทยประมาณ 30,000 ตัน โดยได้หารือช่องทางทางการนำเข้าข้าวและสินค้าข้าวเพิ่มเติมจากไทยและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มความต้องการบริโภคข้าวในตลาดสหรัฐฯ โอกาสของข้าวสี/ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทยในตลาดสหรัฐฯ และเน้นย้ำให้ผู้นำเข้าสหรัฐฯ เล็งเห็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของข้าวไทยเมื่อเทียบกับข้าวจากประเทศอื่นๆ

ด้าน น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการค้าสินค้าในกลุ่มนี้สูงถึงปีละประมาณ 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา มีการพึ่งพาการนำเข้าพืชผลหรือวัตถุดิบอินทรีย์จากต่างประเทศ

ในปี 2018 สหรัฐฯ มีการนำเข้าสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% แบ่งเป็นสินค้า Natural & Organic Foods 39% Functional Food 31% Supplements 21% Natural Living 9% โดยมีตลาดผู้บริโภคสำคัญ ได้แก่ Baby Boomer, Gen X, Gen Y (Millennial) และ Gen Z (iGen) สำหรับช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ ร้านค้าปลีกเครือข่าย/Mass Market (59%) ร้านค้าปลีกเฉพาะทาง/Natural & Specialty Store (27%) หรือขายผ่านเครือข่ายหรือขายผ่านผู้เชี่ยวชาญ/Practitioner (8%) ช่องทางออนไลน์ และ Mail Order, Direct TV& Radio (6%)

การเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้จะเป็นการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และออร์แกนิกระหว่างไทย-สหรัฐฯ โดยคาดว่าตลาดสินค้าออร์แกนิกไปยังตลาดสหรัฐฯ สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“ชุดีมา” เตือนกำหนดนโยบายดันราคาข้าวเปลือกสุดโต่ง ระวังทำลายกลไกตลาด-ลูกค้าหนีซื้อจากคู่แข่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ชุดีมา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตอนนี้จะได้ยินข่าวพรรคการเมืองต่างก็ออกมาพูดถึงนโยบายข้าวที่จะบริหารให้ชาวนาพอใจ แต่ละพรรคมุ่งไปที่ราคาข้าวเปลือกที่ตั้งเป้าว่าจะให้ชาวนาได้รับในราคาสูง ซึ่งก็เป็นเรื่องดี แต่ก็อยากให้ทุกคนทราบข้อเท็จจริงว่าข้าว เป็นสินค้าประเภทที่เรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) มีปริมาณมาก หลากๆ ประเทศมีเหมือนกัน คล้ายๆ กัน ในการบริโภค และมีคู่แข่งหลายประเทศที่เสนอขายในตลาดโลกเป็นปริมาณมากเหมือนกัน การสร้างความแตกต่างจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก นั่นคือ คุณภาพ ซึ่งต้องครบทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มปลูก สีสเปร จัดจำหน่าย

ดังนั้น การจะช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาสูงต้องช่วยที่ต้นเหตุ ไม่ใช่การกำหนดว่าจะให้ข้าวเปลือกราคาเท่าใด ยิ่งสูง ชาวนายิ่งพอใจ เพราะจะได้ราคาดี แต่ถ้าราคาที่เราไปกำหนดเป็นราคาที่เป็นกลไกตลาดมากเกินไป จนทำให้เมื่อสีแปรเป็นข้าวสารแล้ว ราคาสูงมากจนไม่สามารถขายในตลาดได้ เพราะคู่แข่งสามารถผลิตข้าวชนิดที่ใกล้เคียงมาขายได้ในราคาที่ถูกกว่ามาก เราก็จะเสียตลาดแน่นอน

ประเทศไทยเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้ว เมื่อ 6-7 ปี ก่อน ที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิสูง จนเสียลูกค้าที่เคยซื้อไปจำนวนมาก เพราะไม่สามารถสู้ราคาได้ ที่แย่ที่สุด คือ เราเสียตลาดให้กับคู่แข่ง ที่แม้ผลิตข้าวคุณภาพยังสู้เราไม่ได้ แต่ก็พอที่ลูกค้าจะยอมรับเพื่อทดแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เพราะตลาดเริ่มสนใจข้าวของคู่แข่ง เมื่อทำตลาดมากขึ้น ผู้บริโภคก็ค่อยๆ เกิดการยอมรับ เพราะราคาถูกกว่า คุณภาพพอรับได้ เราต้องใช้เวลาอีกหลายปีต่อมาเพื่อดึงราคาข้าวหอมมะลิให้กลับไปสู่ความเป็นจริงของราคาตลาด จนเราสามารถดึงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้แน่นอนมัน ไม่เหมือนสภาพตลาดก่อนหน้านี้ เพราะคู่แข่งเราก็เริ่มพัฒนาพันธุ์ของเขาให้ดีขึ้น สู้เราได้มากขึ้น

“ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่า การจะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ราคาข้าวเปลือกดี ไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่อยู่ที่คุณภาพ คือ ต้องมีพันธุ์ที่ดี ได้ผลผลิตปริมาณที่มากขึ้น (เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น) ผลิตในต้นทุนที่ต่ำลง มีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง มีโรงสีที่มีคุณภาพในการสีแปร และมีพ่อค้าในประเทศและผู้ส่งออกที่ร่วมมือกัน เสนอราคาขายที่เหมาะสม ไม่ขายตัดราคากัน เพราะผู้นำเข้ารออยู่แล้วที่จะกดราคาต่ำ ถ้ามีโอกาส เพราะราคาขายในประเทศ และราคาส่งออกก็จะสะท้อนมาเป็นราคาข้าวเปลือกในประเทศ เป็นราคาที่พี่น้องชาวนาจะขายได้ ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลไม่ให้ราคาในประเทศตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิต จึงเป็นที่มาของมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงราคามผลผลิตออกมา”

น.ส.ชุติมา ย้ำอีกว่า เขียนมาถึงตรงนี้ ก็จะมีคนออกมาวิจารณ์ว่าพูดได้ เพราะไม่รู้ของจริงเป็นอย่างไร ก็จะไม่บอกได้ว่าทดลองปลูกข้าวด้วยตัวเองมาแล้ว 3 ฤดูกาล ทราบซึ่งถึงความยากลำบากที่พี่น้องต้องเผชิญ และเห็นใจเข้าใจทุกฝ่ายที่ต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา แต่ก็คงมีแกะดำบ้างธรรมดาโลก ที่อาจไม่ร่วมมือค่ะ

โดยสรุป ก็คือ การช่วยเหลือชาวนาด้วยการประกาศให้ข้าวเปลือกราคาสูงเกินไปจนบิดเบือนกลไกตลาด มีแต่จะทำร้ายซ้ำเติม และจะทำให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวอย่างถาวร เหมือนในอดีตที่ผ่านมา และเป็นภาระรัฐบาลต้องเองงบประมาณมาแบกรับโดยไม่สมควรค่ะ การจะให้พี่น้องชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องทำหลายมาตรการประกอบกันค่ะ แล้วจะมีมาตรการอะไรบ้าง ค่อยติดตามต่อไปนะคะ

ที่มา Commerce News Agency

“ศูนย์วิจัยกสิกร” ชี้ภัยแล้งปีนี้กระทบข้าว-อ้อย คาดสูญเสียกว่า 1.5 หมื่นลบ. หรือ 0.1% ของจีดีพี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่า ฤดูร้อนปีนี้จะมาเร็วและนานมากกว่าทุกปี ซึ่งอาจยาวนานไปจนถึงราวเดือนพฤษภาคม 2562 โดยฤดูร้อนปีนี้จะมีอุณหภูมิร้อนกว่าปี 2561 และร้อนมากกว่าค่าปกติราว 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในเขื่อน โดยหากพิจารณาปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนของไทยแยกตามรายภาค ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนทั้งประเทศลดลง 13.5% (YoY) โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่งสัญญาณชัดเจนจากการที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนในระดับที่ต่ำมาก ทำให้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานการณ์น้ำที่น้ำเป็นห่วง และอาจจะเข้าสู่วิกฤติมากขึ้นในเดือนเมษายนนี้ที่จะเป็นช่วงฤดูแล้งอย่างเต็มรูปแบบ หากยังไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มเติม ซึ่งจากสัญญาณฤดูร้อนดังกล่าวที่มาเร็วและนานกว่าทุกปี จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อออกสู่ตลาดในช่วงนี้ให้ลดลง จนอาจกระทบต่อรายได้เกษตรกรให้ต้องเผชิญความท้าทายมากขึ้น

จากการที่ภัยแล้งในปีนี้ได้ส่งสัญญาณที่มาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี ซึ่งสอดคล้องถึงระดับน้ำในเขื่อนที่น้ำเป็นห่วงมากที่สุด ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะกระทบต่อพืชเกษตรสำคัญที่กำลังเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคดังกล่าวคือ ข้าวนาปรัง ซึ่งมีผลผลิตอยู่ในภาคกลางเป็นหลักถึง 47.8% และอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักถึง 43.5% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้าวนาปรัง คิดเป็นผลผลิตราว 23.5% ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ โดยในช่วงที่เกิดภัยแล้งหนักในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังเพื่อออกสู่ตลาดกว่า 75% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังทั้งประเทศ อาจทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังได้รับความเสียหาย และอาจช่วยดันราคาข้าวในช่วงนี้ให้

ขยับขึ้นได้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ราคาข้าวอาจขยับขึ้นได้ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 แต่โดยภาพรวมราคาข้าวทั้งประเทศในปี 2562 อาจยังให้ภาพที่หดตัวอยู่ เพราะปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังมีเพียงราว 1 ใน 4 ของปริมาณข้าวทั้งประเทศ จึงอาจยังไม่มีน้ำหนักมากพอในการผลักดันให้ภาพรวมราคาข้าวขยายตัวได้ในแนบบวก จึงคาดว่าราคาข้าวเฉลี่ยในปี 2562 อาจอยู่ที่ 10,650-10,740 บาทต่อตัน หรือหดตัว 8-1.7% (YoY)

อ้อย โดยในช่วงที่เกิดภัยแล้งหนักในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเพื่อออกสู่ตลาด อาจทำให้ผลผลิตอ้อยได้รับความเสียหาย และอาจช่วยดันราคาอ้อยในช่วงนี้ให้ขยับขึ้นได้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ราคาอ้อยอาจขยับขึ้นได้ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 แต่โดยภาพรวมราคาอ้อยในปี 2562 อาจยังให้ภาพที่หดตัวอยู่ ตามแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากผลผลิตอ้อยในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบราซิล จึงคาดว่าราคาอ้อยเฉลี่ยในปี 2562 อาจอยู่ที่ 750-760 บาทต่อตัน หรือหดตัว 1.3-2.6% (YoY)

จากผลของภัยแล้งในปี 2562 ที่มาเร็วและยาวนานขึ้น อาจไม่ได้ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมากนัก แต่จะมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ลดลง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภัยแล้งในปี 2562 น่าจะมีผลกระทบอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีพืชเกษตรเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นพืชที่รวมแล้วมีน้ำหนักในตะกร้าดัชนีราคาสินค้าเกษตรไม่มากนัก โดยในแง่ของราคาอาจขยับขึ้นได้ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ทำให้โดยภาพรวมทั้งปี 2562 ราคาสินค้าเกษตรอาจขยับดีขึ้นเป็นหดตัวอยู่ที่ 0.1-0.5% (YoY) เมื่อเทียบกับคาดการณ์เดิมที่ราคาสินค้าเกษตรจะหดตัว 0.2-0.6% (YoY) ขณะที่ในแง่ของผลกระทบต่อผลผลิตในช่วงภัยแล้งจะมีปริมาณลดลง ซึ่งถ้ามองต่อไปในมุมของรายได้เกษตรกร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากภัยแล้งในปี 2562 อาจทำให้รายได้เกษตรกรในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ให้ภาพที่ไม่ดีนัก จากผลของแรงกดดันด้านผลผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี 2562 ให้หดตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1.2-1.6% (YoY) เมื่อเทียบกับคาดการณ์เดิมที่หดตัว 0.4-0.8% (YoY)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลกระทบในเบื้องต้นของสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของข้าวนาปรังและอ้อยเป็นหลัก อาจทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 15,300 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของจีดีพี แต่ทั้งนี้ เป็นการประเมินในเบื้องต้น ซึ่งหากรวมผลเสียหายของพืชเกษตรอื่น อาจทำให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ยังต้องมีการติดตามระยะเวลาและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะ และอาจต้องมีการทบทวนตัวเลขนี้ตามความเหมาะสมในระยะต่อไป รวมทั้งต้องติดตามสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะข้างหน้า เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูแล้ง และระดับความรุนแรงของฤดูแล้งอาจไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขผลกระทบดังกล่าวอาจมีผลไม่มากนักต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมทั้งไม่กระทบต่อประมาณการเศรษฐกิจไทยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปัจจุบัน ที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5-4.2% ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค จากเหตุการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ ซึ่งจะยังเป็นการฉุดกำลังซื้อครัวเรือนภาคเกษตร การมีงานทำ รวมทั้งปัญหาในภาคธุรกิจเอสเอ็มอี

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น เกษตรกรอาจต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำอย่างเหมาะสม หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทนเพื่อเป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังต้องระมัดระวังในการใช้น้ำ ตลอดจนต้องมีการเตรียมพร้อม/วางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ

ดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ ก็อาจช่วยลดผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องอาศัยกำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ท่ามกลางภาวะที่ราคาสินค้าเกษตรยังคงให้ภาพที่ไม่ดีนัก

ที่มา มติชนออนไลน์

จุดจบ! ข้าว กข.65

นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้รับแจ้งจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าวว่ามีปัญหาข้าวหอมมะลิ 105 ปลอมปนผสมด้วยข้าวพันธุ์ กข.65 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมชนิดหนึ่งที่มีความต้านทานโรคเพลี้ยและโรคไหม้ แต่เมื่อเกิดปัญหาทางกรมการข้าวจึงขอยุติไม่นำพันธุ์นี้ออกมาจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง ข้าวพันธุ์ กข.65 ได้รับการรับรอง เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พร้อมกับ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 67, กข 69 และข้าวเหนียว กข 22 เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ IR77954-28-36-3 ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าว เชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้ และอายุเบา คุณลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย ในนาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 634 กิโลกรัม ต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ ระยะกล้า ในภาคเหนือตอนบน เป็นข้าวเจ้าหอม ไวต่อช่วงแสง ออกดอก 50%

อายุสั้นกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 5-7 วัน ช่วยกระจายแรงงานในระยะเก็บเกี่ยว ความสูงน้อยกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 10 เซนติเมตร ลดปัญหาข้าวหักล้มระยะเก็บเกี่ยว เมล็ดยาวเรียวยาว คุณภาพการสีดี คุณภาพการบริโภคคล้ายขาวดอกมะลิ 105 เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาตอนภาคเหนือตอนบน ที่ฝนหมดเร็ว และมีโรคไหม้ระบาดเป็นประจำ

ด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว สถาปนาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ตลอดระยะเวลา 13 ปีแห่งการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวของประเทศ กรมการข้าวได้มุ่งมั่นพัฒนาข้าว โดยเฉพาะด้านการผลิตรวมถึงการเชื่อมโยงด้านการตลาด การพัฒนาการปลูกข้าว และการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การปรับปรุงพันธุ์พื้นเมืองให้มีลักษณะที่ตรงตามพันธุ์ อีกทั้งยังดูแลด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และกระจายสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึง

รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายการพัฒนาข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอตรงความต้องการในประเทศและส่งออกต่างประเทศ จึงดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร กำหนดพื้นที่ปลูกข้าว โดยในปี 2561 ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.42 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปริมาณที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นปริมาณผลผลิตและความต้องการตลาดที่มีความสมดุลกัน ทั้งนี้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรนี้ดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ที่มานต์และซัพพลาย ช่วงการผลิต และช่วงการตลาด

ในปีที่ผ่านมา กรมการข้าวให้ความสำคัญต่อเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันยังได้มีการปรับตัวเรื่องการวิจัยและพัฒนาข้าว แม้ในอดีตจะมีงานวิจัยที่ก่อประโยชน์นานัปการ มีผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชนมากมาย แต่การปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป จึงมีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดตลาดข้าวให้กลับมาเป็นของไทยเช่นเดิม ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาคุณภาพข้าวให้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) รายงานว่า ในเดือน กุมภาพันธ์ คาดว่าเวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 350,000 ตัน มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 788,000 ตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 828,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.5% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 ได้มีการประชุมประเมินผลผลิตและการบริโภคข้าวในเวียดนาม ณ จังหวัดด่งท้าป (Dong Thap) ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกันของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade) ธนาคารแห่งประเทศไทยเวียดนาม (The State Bank of Vietnam) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2019 ตลาดข้าวเวียดนามจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta)

นาย Nguyen Ngoc Nam ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association: VFA) คาดการณ์ว่าในปี 2019 เวียดนามจะส่งออกข้าวปริมาณ 6 ล้านตัน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และเวียดนามยังคงมุ่งเน้นการส่งออกข้าวในตลาดเอเชียเป็นหลัก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 491,000 ตัน และสัญญาส่งออกข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากข้าวเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ประกอบกับความต้องการข้าวที่เพิ่มขึ้นของจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยเฉพาะจีนคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าว 5.2 ล้านตันเพิ่มขึ้น 200,000 ตันจากเมื่อปีที่แล้วโดยครึ่งหนึ่งเป็นการนำเข้าภายใต้รัฐวิสาหกิจ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นการนำเข้าของภาคเอกชน ส่วนใหญ่นำเข้าจากเวียดนาม ไทย กัมพูชา และพม่า

นาย Nguyen Ngoc Nam กล่าวว่าจีนยังคงต้องการซื้อข้าวจากเวียดนาม แต่คาดว่าจะซื้อในปริมาณที่ลดลง ในขณะที่คาดการณ์ว่าในปี 2019 อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 800,000 ตันจาก 2.15 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา โดยอินโดนีเซียจะเริ่มมีการนำเข้าข้าวในเดือนกรกฎาคม สำหรับตลาดฟิลิปปินส์คาดว่า ในปี 2019 จะมีการนำเข้าข้าวปริมาณ 2.3 ล้านตัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางการส่งออกข้าวของเวียดนาม ประกอบกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถนำเข้าข้าวโดยไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทเอกชนฟิลิปปินส์ 180 รายที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอนำเข้าข้าวปริมาณรวม 1.2 ล้านตันแสดงให้เห็นว่าตลาดฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ยังคาดว่าตลาดมาเลเซียจะนำเข้าข้าวปริมาณ 950,000 ตันในปีนี้อีกด้วย

นาง Bui Thi Thanh Tam ประธานกรรมการบริษัท Northern Food Corporation หรือ Vinafood 1 กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามข้อตกลงซื้อข้าวจากคู่ค้าในต่างประเทศ และผู้นำเข้าข้าวรายอื่นๆ ของเวียดนามอยู่ระหว่างเจรจาซื้อข้าวเช่นกัน

นาย Le Minh Hoan เลขาธิการจังหวัดด่งท้าป (Dong Thap) กล่าวในการประชุมว่า จะต้องมีการแก้ไขอุปสรรคของการปลูกข้าวในด้านกระบวนการผลิต ระบบสินเชื่อ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยโดยการจัดทำแผนระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตและส่งออกข้าวของเวียดนามอย่างยั่งยืน

นาย Hoan กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาปริมาณข้าวที่มากเกินไปความต้องการของตลาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นาย Hoan กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมกลุ่มกันผลิตข้าวเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการแยกกันผลิต ทำให้เกิดเสถียรภาพในการผลิตข้าว ลดแรงกดดันต่อเกษตรกร และลดความจำเป็นของภาครัฐในการเข้าช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากการรวมกลุ่มผลิตข้าวจะสามารถช่วยลดต้นทุน ทำให้เกษตรกรได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้น ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปี กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 112,486 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด ซึ่งในช่วง 2 เดือนแรกกัมพูชาส่งข้าวไปประเทศจีนแล้วประมาณ 43,452 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งกัมพูชาส่งข้าวไปยังประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38.6% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดในปีนี้อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปนั้นกลับมีปริมาณลดลงเหลือเพียง 33,969 ตัน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งลดลงประมาณ 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2561 มีการส่งออกข้าวจำนวน 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) จำนวนรวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มีจำนวน 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรปจำนวน 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียนจำนวน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีนจำนวน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ จำนวน 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,692 ตัน ในปี 2560

โดยในปี 2561 กัมพูชาส่งข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า การส่งออกข้าวในปีนี้มีอุปสรรคมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกข้าวไปประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีแนวโน้มลดลง และอาจทำให้การส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2018/19 ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ที่ 2.5 ล้านตัน (ภายในปี 2020/21 เมียนมาตั้งเป้าส่งออกที่ 4 ล้านตัน มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมสองฝ่ายระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ (the Second China Myanmar Economic Corridor Forum) ที่มณฑลยูนนานของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมา ผู้แทนเจรจาของรัฐบาลเมียนมาได้ขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากเดิมปีละ 100,000 ตัน เป็น 400,000 ตัน ซึ่งได้มีการร่างข้อตกลงไว้แล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดที่เปิดเผยออกมา นอกจากนี้ทางการเมียนมายังต้องการให้ทางการจีนปรับลดภาษีนำเข้าข้าวจากเมียนมาลงจากเดิมที่ประมาณ 60% เหลือเพียง 17-20% รวมทั้งขอให้มีการจัดสรรใบอนุญาตนำเข้าให้แก่เอกชนของจีนเพื่อนำเข้าข้าวจากเมียนมาด้วย

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) รายงานว่า ในปีงบประมาณปัจจุบัน (2018/19 ระหว่าง 1 เมษายน 2018-31 มีนาคม 2019) ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018- 15 กุมภาพันธ์ 2019 เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมแล้วประมาณ 2.114 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนประมาณ 1.076 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกทางเรือประมาณ 1.038 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวสารประมาณ 2.89 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้าวหักประมาณ 620,696 ตัน)

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรก (เมษายน-ธันวาคม 2018) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2018/19) เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมกันประมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกไปประเทศจีนทางแนวชายแดนในสัดส่วนประมาณ 48% ของปริมาณทั้งหมด ขณะที่อีก 52% เป็นการส่งไปยังประเทศอื่นๆทางทะเล โดยปริมาณส่งออกในปีล่าสุดลดลงเกือบ 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับจำนวน 2.5 ล้านตัน มูลค่า 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการนำเข้าข้าวจากประเทศจีนลดลง โดยในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมมือกับสหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation) ในการผลักดันการส่งออกโดยการปรับปรุงด้านการผลิต คุณภาพ ข้อมูลด้านการตลาด การวิจัย รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังตลาดนำเข้าใหม่ๆด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (the National Economic and Development Authority; NEDA) ได้ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าหลังจากที่กฎหมายภาษีข้าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 จะทำให้ราคาข้าวลดลงเหลือประมาณ 25 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 478 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) พร้อมทั้งย้ำว่าชาวฟิลิปปินส์ไม่ควรจะวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่องค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) จะยุติบทบาทในการจำหน่ายข้าวในราคาที่รัฐบาลให้การอุดหนุน ซึ่งปัจจุบันมีการอุดหนุนราคาขายไว้ที่ 27 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 517 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ทั้งนี้ NEDA คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศลดต่ำลงด้วย ซึ่งข้อมูลของทางการระบุว่า ข้าวที่นำเข้าจากเวียดนามมีราคา 18 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 344 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และเมื่อรวมภาษีอัตรา 35% เข้าแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 24.3 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 465 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งหากผู้ค้าข้าวต้องการกำไรก็อาจจะขายราคาขายเป็น 25-26 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 478-497 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

นอกจากนี้ NEDA ยังให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (the Philippines Competition Commission) ขึ้นมาเพื่อดูแลการแข่งขันค้าข้าวระหว่างผู้ประกอบการด้วย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.55 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 374 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.41% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.13 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 787.76 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.14% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.58 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 853.84 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.07% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.61 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 720.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.34% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 40.65 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 785.56 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 0.12% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 3.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 11 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 53,128 ตัน ผลปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 53,128 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain) จากสหรัฐจำนวน 3 ล็อตๆละ 12,000 ตัน รวมเป็น 36,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-20 สิงหาคม 2562 ข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain) จากไทยจำนวน 14,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562 และระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562 และข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous long grain) จากไทยจำนวน 3,128 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูล 6 ราย โดย

ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 89,117 เยนต่อตัน หรือประมาณ 798 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 96,246 เยนต่อตัน หรือประมาณ 862 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 10 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 52,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 24,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (long grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 28,000 ตัน ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลาง (non-glutinous medium-grain rice) ของสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน และจากจีนจำนวน 12,000 ตัน และซื้อข้าวเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain rice) ของไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูล 6 ราย โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 73,566 เยนต่อตัน หรือประมาณ 664 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 79,451 เยนต่อตัน หรือประมาณ 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน (รวมภาษี) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-10 สิงหาคม 2562

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 50,766 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลสามารถซื้อข้าวได้เพียง 9,310 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดและข้าวกล้อง (whole grain/brown rice) จำนวน 5,866 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไทย อินเดีย ปากีสถาน และจีน และข้าวหักประมาณ 3,444 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ และไทย

โดยในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วย ข้าวเมล็ดยาวจำนวน 40 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 648 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,193 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหักจำนวน 1,300 ตัน ซึ่งประกอบด้วย ข้าวในกลุ่ม granulated non glutinous rice จำนวน 100 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 533 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 908 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวในกลุ่ม crushed rice จำนวน 1,200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 833 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,208 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้อัตราภาษีของการซื้อขายข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 8% ของมูลค่า

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 1,800 ตันด้วย

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเมล็ดยาวต้นฤดู (early Indica rice) ได้ 541 ตัน จากจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 541,320 ตัน โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,300 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 342.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ประเทศจีนมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 โดยได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้แล้วประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา ขณะที่ค่าเงินรูปีค่อนข้างทรงตัว โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 383-386 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น 3-5 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 378-383 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (เมษายน 2018-มกราคม 2019) ปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 9.49 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกข้าวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น บังกลาเทศลดลงจากปีก่อนๆ มาก

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่า ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 58.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 54.61 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 9.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 64.8 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 36% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 30.8875 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับ 27 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2017/18) เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในแคว้น West Bengal, Assam, และ Karnataka

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมดใน Rabi นั้นมีจำนวนประมาณ 397.5 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 405 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมในปีที่ผ่านมา (มิถุนายน-กันยายน 2561) มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าค่าเฉลี่ย

กระทรวงเกษตรฯ เผยแพร่รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวครั้งที่ 2 ของปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 115.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 111.01 ล้านตัน ในปี 2017/18 และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 114 ล้านตัน

โดยคาดว่าจะในฤดูการผลิต Kharif จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 101.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 96.48 ล้านตัน ในปี 2017/18 และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 99 ล้านตัน ส่วนฤดูการผลิต Rabi คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 13.63 ล้านตัน ลดลง 6.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 14.53 ล้านตัน ในปี 2017/18 และน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 114 ล้านตัน (ฤดู Kharif จำนวน 99 ตัน และฤดู Rabi จำนวน 15 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตัน ในปี 2017/18 ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 281.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2017/18 ที่มีผลผลิตประมาณ 277.49 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า สหภาพยุโรปจะปรับภาษีนำเข้าข้าวกล้องเพิ่มจากอัตราเดิมที่ 30 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 33.72 เหรียญสหรัฐ) เป็น 65 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 73.09 เหรียญสหรัฐ) เนื่องจากข้อมูลของคณะกรรมการสหภาพยุโรป (the European Commission) ระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2018 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2019 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้องแล้วประมาณ 264,914 ตัน ซึ่งเกินปริมาณที่กำหนดไว้ที่ 258,565 ตัน จึงต้องมีการปรับภาษีขึ้นเพื่อควบคุมการนำเข้า ซึ่งตามปกติสหภาพยุโรปจะมีการทบทวนอัตราภาษีนำเข้าข้าวปีละ 2 ครั้ง โดยคาดว่าจะมีการประกาศอัตราภาษีใหม่สำหรับข้าวกล้องในเร็ววันนี้

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-5 มีนาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 733,133 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 652,526 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 70,064 ตัน ลดลงประมาณ 4.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 73,371 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 663,069 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 579,156 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 31,895 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-5 มีนาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 139,683 ตัน ฝรั่งเศส 106,184 ตัน เนเธอร์แลนด์ 88,832 ตัน สเปน 64,839 ตัน อิตาลี 59,834 ตัน โปรตุเกส 56,335 ตัน โปแลนด์ 44,711 ตัน เยอรมนี 44,049 ตัน เบลเยียม 31,628 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,726 ตัน บัลแกเรีย 17,750 ตัน สวีเดน 13,311 ตัน ลิทัวเนีย 7,982 ตัน ฮังการี 7,168 ตัน เดนมาร์ก 6,395 ตัน โรมาเนีย 5,157 ตัน กรีซ 4,616 ตัน ออสเตรีย 2,985 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-5 มีนาคม 2562 มีการส่งออก 123,344 ตัน ลดลง 32.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 183,126 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 103,117 ตัน ลดลงประมาณ 37.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 164,546 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 20,227 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,580 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มีนาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,163 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-5 มีนาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 62,739 ตัน โปรตุเกส 21,454 ตัน สเปน 15,703 ตัน กรีซ 11,240 ตัน บัลแกเรีย 2,809 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,407 ตัน โปแลนด์ 1,608 ตัน โรมาเนีย 923 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 501.57 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 495.37 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 148.49 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.87 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 116.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 112.91 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐฯ กัมพูชา ไนจีเรีย เนปาล เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 20.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.37 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 491.97 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.74 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.79 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 101.1 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.1 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.5 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.75 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.2 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 172.19 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 162.6 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 116.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 25.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.11 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.19 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.88 ล้านตันข้าวสาร ปากีสถาน 1.60 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.58 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.65 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 14.05% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.20 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณ 47.85 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.58% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 47.57 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน เท่ากับในปี 2561

ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.5 ล้านตัน ของปี 2561 ไนจีเรีย คาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับ 2.0 ล้านตันในปี 2561 ไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับ 1.5 ล้านตันในปี 2561 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.04% เมื่อเทียบกับ 1.15 ล้านตันในปี 2561 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.64% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตันในปี 2561 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับ 1.25 ล้านตันในปี 2561 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.07 ล้านตันในปี 2561 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ 0.8 ล้านตันในปี 2561 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.09% เมื่อเทียบกับ 0.83 ล้านตันในปี 2561 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.56% เมื่อเทียบกับ 0.895 ล้านตันในปี 2561 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.53% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2561 อินโดนีเซีย คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน ลดลง 65.22% เมื่อเทียบกับ 2.3 ล้านตันในปี 2561 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน ลดลง 9.55% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ส่งออกได้ประมาณ 11.06 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.01% เมื่อเทียบกับ 11.79 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.22% จากจำนวน 6.59 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับ 3.95 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.01% จากปี 2561 ที่ส่งออก 2.76 ล้านตัน เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.26% เมื่อเทียบกับ 2.74 ล้านตันในปี 2561 จีนคาดว่าจะส่งออก 2.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.48% จากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 2.06 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1 ล้านตัน ลดลง 16.67% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 บราซิล คาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลง 35.74% จากปี 2561 ที่ส่งออก 1.25 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.65 ล้านตัน ลดลง 0.46% จากปี 2561 ที่ส่งออก 0.653 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.17% เมื่อเทียบกับ 0.48 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.58% เมื่อเทียบกับ 0.29 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2561 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, March 2019)

อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในปี 2018 มีการส่งออกข้าว ประมาณ 380,735 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,956 ตัน ในปี 2017 โดยส่งออกไปยังประเทศ ชิลีจำนวน 89,212 ตัน อิรัก 63,000 ตัน บราซิล 62,465 ตัน เซเนกัล 26,000 ตัน โบลิเวีย 14,377 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,179 ตัน คอสตาริกา 5,822 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน สหรัฐฯ 4,349 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 91,734 ตัน

ที่มา Oryza.com